

# รอบรู้เศรษฐกิจ ตามติดตลาดโลก

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๔๗๓๒ วันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๒

## เวียดนามผนึกเกาหลีใต้

สานฝัน 'ผู้ผลิตแห่งอาเซียน'



เวียดนาม หนึ่งในจุดหมายการลงทุนที่น่าสนใจในอาเซียน ด้วยปัจจัยด้านจำนวนแรงงาน การเติบโตทางเศรษฐกิจที่โดดเด่น รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติ โดยเฉพาะนักลงทุนจากเกาหลีใต้ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งในด้านการค้าและการลงทุนในประเทศดังกล่าวมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

เมื่อ ๕ พฤษภาคมที่ผ่านมา เวียดนามและ เกาหลีใต้ได้ลงนามในข้อตกลงเขตการค้าเสรี (VKFTA) อย่างเป็นทางการ หลังจากที่ได้เจรจามานานถึง ๘ ครั้ง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ซึ่งการบรรลุข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยให้ สินค้าเวียดนามมีโอกาสเจาะตลาดเกาหลีใต้มากขึ้น

เตือนใจ รายงานว่า นายหวู หุย ฮวง รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม กับ นายยุน ชัง-จิก รัฐมนตรีกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงานของเกาหลีใต้ ได้ลงนามใน VKFTA โดยมีนายกรัฐมนตรีเวียดนามเป็นสักขีพยาน คาดว่าจะช่วยกระตุ้นการส่งออกของเวียดนามไปยังตลาดเกาหลีใต้ รวมถึง แผนการที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคีมากกว่า ๒ เท่า ในช่วง ๕ ปีข้างหน้า

นายเล แอน โห ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดเอเชีย-แปซิฟิก ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของประเทศเวียดนาม เผยว่า ทางเกาหลีใต้ จะลดภาษีนำเข้าสินค้าหลายประเภทที่ ส่งออกจากเวียดนาม

ข้อตกลง VKFTA ยังครอบคลุมระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนในหลายสาขา ได้แก่ การกำจัดและการลดภาษี การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา การอำนวยความสะดวกทางศุลกากร การคุ้มครองทางการค้า กำแพงการค้าเชิงเทคนิค การค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขัน ความร่วมมือเชิงเศรษฐกิจและเชิงสถาบัน

เกาหลีใต้จะเปิดเสรีให้กับสินค้า นำเข้าจากเวียดนาม ราว ๙๗.๒% ของมูลค่าการนำเข้า และจะต้องยกเลิกภาษีนำเข้าราว ๙๕.๔% ให้แก่ประเทศดังกล่าว ในทางกลับกัน เวียดนามก็เปิดเสรีการ นำเข้าสินค้าจากแดนกิมจิ ราว ๙๒.๗% และยกเลิกภาษีนำเข้าที่ ๘๙.๒% เช่นกัน

"เวียดนามเป็นประเทศแรกที่เกาหลีใต้ได้เปิดตลาดกระเทียม ชিং น้ำผึ้ง และ มันฝรั่งหวาน ถือเป็นการเพิ่มโอกาสที่สำคัญในการแข่งขันกับซัพพลายเออร์ ในภูมิภาคอื่น ๆ และยังมีสินค้าเกษตรอย่าง ข้าว กาแฟ อาหารทะเล และสิ่งทอ ที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากข้อตกลง VKFTA" นายโวกกล่าว ทั้งนี้ เวียดนาม ประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตร

# รอบรู้เศรษฐกิจ ตามติดตลาดโลก

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๔๗๓๒ วันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๒

อาหารทะเล สิ่งทอ และเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ คาดว่าจะลงนาม FTA กับรัสเซีย เบลารุส และคาซัคสถาน ในเร็ว ๆ นี้ และอาจสรุปการหารือ FTA กับสหภาพยุโรปได้ในเดือนหน้า นอกจากนี้ยังใกล้ที่จะได้ข้อสรุปกรอบการค้าเสรี ข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) กับ ๑๒ ประเทศ รวมถึงประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย แคนาดา และสหรัฐด้วย

และแน่นอนว่า เวียดนามมีแนวโน้มที่จะได้เปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคเดียวกัน อันด้วยเหตุผลในเรื่อง ค่าแรงที่ถูกกว่า และภาษีที่ต่ำกว่าจากข้อตกลงการค้าเหล่านี้

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ บริษัท ไมโครซอฟท์ ตัดสินใจย้ายฐานดำเนินการบางส่วนจาก ไทยและจีน ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ ข้อตกลง TPP มายังเวียดนาม ซึ่งตั้งอยู่ใน จ.บั๊กนิง ทางภาคเหนือของประเทศ และเมื่อปีที่ผ่านมา บริษัท ซัมซุงของเกาหลี ตัดสินใจลงทุน ๙ หมื่นล้านบาทในเวียดนาม แทนความตั้งใจเดิมที่จะมาลงทุนในไทย ด้วยเหตุผลที่ว่า เวียดนามมีค่าแรงที่ถูกกว่า คนงานมีประสิทธิภาพสูงกว่า และการเมืองของเวียดนามเสถียรภาพกว่า

การลงนามครั้งนี้จะทำให้มูลค่าการค้าประจำปีระหว่างเวียดนามและเกาหลีใต้แตะ ๗๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ ในปี ๒๕๖๓ จาก ๓๐,๓๐๐ ล้านดอลลาร์ในปี ๒๕๕๗ ซึ่งการค้า สองฝ่ายขยายตัวขึ้น ๖% จากปี ๒๕๕๖ ที่มูลค่า ๒๙,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ โดย ๓ ใน ๔ เป็นการนำเข้าของเวียดนาม

เกาหลีใต้เป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ด้วยเม็ดเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น ๓๘,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ ในโครงการมากกว่า ๔,๒๐๐ โครงการ และการส่งออก สินค้าไฮเทคของเวียดนามในปี ๒๕๕๗ พุ่งเป็น ๓๗,๓๐๐ ล้านดอลลาร์ จาก ๒,๘๐๐ ล้านดอลลาร์ในปี ๒๕๕๒

นอกจากนี้ เกาหลีใต้ยังกลายเป็นคู่ค้า อันดับที่ ๓ ของเวียดนาม แซงหน้าญี่ปุ่นไปเมื่อปี ๒๕๕๖ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ แผงวงจรรวม แผงวงจรพิมพ์ และชิ้นส่วนโทรศัพท์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ว่า ในปี ๒๕๕๗ เวียดนามส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E) ราว ๕๒,๗๘๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียวเกือบ ๙๕% ของการส่งออก สินค้า E&E ทั้งหมด ส่งผลให้ เวียดนามขยับขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อันดับที่ ๓ ของอาเซียน รองจาก สิงคโปร์ และมาเลเซีย

ความน่าสนใจคือ ข้อตกลง VKFTA เป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงการค้าที่เวียดนามพยายามพัฒนาประเทศให้กลายเป็น "ผู้ผลิตของภูมิภาค" นโยบายชัดเจนของรัฐบาลเวียดนามเป็นเหมือนคันศรที่พร้อมพุ่งไปข้างหน้า ยากที่จะหยุดยั้ง

แน่นอนว่าหากไทยไม่พยายามดิ้นรน เพื่อความอยู่รอด อนาคตที่สดใสของการเป็นประชาคมอาเซียนอาจกลายเป็นภาพดำมืด ที่ย้อนมาทำร้ายไทยเสียเอง ทั้ง ๆ ที่ เป็นหนึ่งในประเทศผู้ริเริ่มการจัดตั้งประชาคมอาเซียน